

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๕๓๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม.๑๐๓๐๐

สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การแก้ไขและบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี่ยงชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผิดพลาดในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับเงินเบี่ยงชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างอิง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๒๙๓ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๑๐๐๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เปิดใช้ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี่ยงชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการแจ้งเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบลบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี่ยงชีพผู้สูงอายุ คนพิการ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมทั้งแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี่ยงชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี่ยงชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า มีรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง เป็นจำนวนมาก เพื่อให้ข้อมูลรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้บันทึกรายการไม่ถูกต้อง ผิดพลาดคลาดเคลื่อน (แต่ยังคงเป็นผู้มีสิทธิตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี่ยงชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการของปีงบประมาณ ๒๕๖๐) ได้รับการแก้ไขในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี่ยงชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้จังหวัดแจ้งกำชับให้เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการแก้ไขและบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี่ยงชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี่ยงชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้องตามที่ได้รายงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ โดยให้ดำเนินการดังนี้

๑. เข้าสู่หน้าเว็บเพจ “ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี่ยงชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ให้ล็อกอิน (Log in) เข้าสู่ระบบด้วย ชื่อผู้ใช้งาน และรหัส
๒. ล็อกอิน (Log in) เข้าสู่ระบบของรายการ “เพิ่มข้อมูล” ด้านซ้ายมือ
๓. กรณีมีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี่ยงชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่มีข้อมูลไม่ถูกต้อง ในรายการเลขบัตรประจำตัวประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะไม่สามารถแก้ไขเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้จะต้องดำเนินการลบข้อมูลรายชื่อแล้วดำเนินการ “เพิ่มข้อมูลใหม่” และกรณีชื่อ หรือ นามสกุล ให้ดำเนินการกดเลือกรายการ “แก้ไข” ด้านหลังขวามือ แล้วดำเนินการแก้ไข ข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วจึงกด “บันทึก” ซึ่งจะต้องปรากฏข้อความแจ้งเตือนว่า “บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว”


/เมื่อดำเนินการ...

เมื่อดำเนินการเพิ่มข้อมูล แก้ไข จำหน่าย แล้วสามารถตรวจสอบรายการได้ด้วยการเลือกกด “ค้นหา” ในเมนูค้นหาด้านซ้ายมือ แต่จะไม่สามารถเรียกดูรายงานได้ เนื่องจากต้องรอการประมวลผลจากส่วนกลางเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเท่านั้น

ทั้งนี้ให้จังหวัดแจ้งกำชับให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำกับดูแล และมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองคลังหรือหัวหน้าส่วนการคลัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนา ยันตราโกวิท)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๑ , ๔๑๓๕ โทรสาร ต่อ ๔๑๐๓ , ๔๑๓๔